

QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

LIGHT YOUR HOPE SCHOLARSHIP FOUNDATION



“Chung tay Thắp sáng Niềm tin!”

BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ

Địa chỉ: Số 22 Ngô Quyền - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3.9426800 - Fax: (84.4) 3.9426769

Website: www.thapsangniemtin.vn



“Chung tay Thắp sáng Niềm tin!”

Tôn chỉ và Mục đích

Ước mơ được cắp sách tới trường tưởng chừng như đơn giản, nhưng đối với rất nhiều con em có lòng hiếu học của chúng ta, vì điều kiện sống, vì hậu quả của chiến tranh, vì hoàn cảnh éo le của từng gia đình... vẫn còn gặp vô số trở ngại trên con đường tới trường, cũng như khi bước vào giảng đường đại học. Với mong muốn phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta: thương người như thể thương thân, chia ngọt sẻ bùi... và sát cánh cùng các em trên mỗi bước đi, mỗi thử thách khó khăn của cuộc sống, ngày 21/05/2007 Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam đã sáng lập Quỹ học bổng PVFC – Thắp Sáng Niềm Tin.

Sự ra đời của Quỹ thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, tình yêu thương của những tấm lòng hảo tâm dành cho trẻ em nghèo vượt khó trên khắp cả nước; thắp sáng niềm tin nơi các em để các em tin vào ngày mai tươi sáng thực hiện ước mơ chính đáng của mình: học tập và cống hiến. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, không vì mục tiêu lợi nhuận.



Mục đích của Quỹ là vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước có ý chí tự nguyện góp công, góp của thực hiện các hoạt động khuyến học khuyến tài, trong đó chủ yếu là hoạt động trao học bổng toàn phần cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và học bổng khuyến khích cho học sinh THPT học giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sau 4 năm hoạt động dưới hình thức Quỹ nội bộ của Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam, ngày 06/01/2011 Quỹ đã được Bộ Nội Vụ trao giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ hoạt động của một Quỹ xã hội hóa với tên gọi mới :

“Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin”



Những giá trị khác biệt

Đối tượng cấp học bổng của Quỹ là các em học sinh, sinh viên nghèo học giỏi. Quỹ đưa ra tiêu chí xét chọn rõ ràng, cụ thể, có định lượng chấm điểm, và đến tận nhà xác minh hoàn cảnh từng em để chọn lọc chính xác những em xứng đáng nhận học bổng.

Quỹ trao học bổng toàn phần với mức 10 triệu đồng/1 em/1 năm học và hỗ trợ các em trong suốt 4-6 năm đại học với điều kiện kết quả học tập, rèn luyện đạt từ khá trở lên.

Bên cạnh sự hỗ trợ vật chất, Quỹ luôn đồng hành cùng các em trong cuộc sống; động viên, giúp đỡ các em trau dồi kiến thức, trang bị kỹ năng mềm, nâng cao nhận thức và tích lũy kinh nghiệm thông qua các chương trình sinh hoạt, giao lưu hàng quý; sân chơi bổ ích, chương trình đào tạo. Quỹ tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện; các câu lạc bộ gia sư, tiếng Anh cho sinh viên các khu vực trên cả nước. Mục tiêu của Quỹ là giúp các em vượt lên làm chủ tương lai, hiểu sâu sắc những giá trị sống cơ bản và hoàn thiện chính mình để các em tự tin vững bước vào đời. Quỹ đã trở thành Đại gia đình Thắp sáng Niềm tin – ngôi nhà thứ 2 của các em.

Đối với các em sắp ra trường, Quỹ tổ chức các buổi hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội thực tập và cơ hội việc làm cho các em.

Đến năm 2013, với nỗ lực của các sáng lập viên, sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà tài trợ và nhiệt huyết làm việc của Ban Điều hành, Quỹ đã xét trao học bổng, hỗ trợ cho hơn 500 sinh viên các trường ĐH trên cả nước với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Các em nhờ sự giúp đỡ kịp thời mà vượt qua những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vững tin bước vào giảng đường đại học, thực hiện ước mơ chính đáng của mình.

Thành công của các em cũng chính là thành công của Quỹ. Đến tháng 12/2012, đã có 60 sinh viên tốt nghiệp đại học trở thành những kỹ sư (cơ khí, địa chất, xây dựng, công nghệ, điện tử...), những chuyên viên (kinh tế - ngân hàng - tài chính - luật), những dược sĩ, giáo viên...; và nhiều em được đi du học nước ngoài. Các em bắt đầu một chặng đường mới trong cuộc đời và chính các em lại trở thành những tình nguyện viên tích cực của Quỹ. Trong số đó nhiều em đã bước đầu gạt hái những thành công nhất định trong sự nghiệp.



QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

“Chung tay Thắp sáng Niềm tin!”



Cảm nghĩ của sinh viên Quý



Nguyễn Minh Tuấn - ĐH BK Đà Nẵng (hiện đang du học ở Pháp)

“Em vốn sinh ra trong 1 gia đình thuần nông, nghèo khổ. Được học hết cấp 3 đã là 1 điều kỳ diệu đối với em, chứ chưa nói tới ước mơ học đại học. Nhưng giờ đây, khi em đang ở trên đất Pháp, nghĩ lại tất cả giống như 1 phép màu. Cảm ơn đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin đã cho em thêm sức mạnh, niềm tin và cả những ước mơ để em có một cuộc sống tốt hơn. Và em mong rằng sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa những phép màu đến thắp sáng niềm tin cho những em học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn!”



Vũ Ngọc Anh - ĐH Điện Lực

“Em không may mắn như những đứa trẻ khác, từ khi chào đời đã mang dị tật trong người. Dù vậy, điều đó không làm giảm ước mơ được cắp sách tới trường của em. Nhưng với hoàn cảnh gia đình em bừa bộn, bữa đói thì đó thực sự là điều khó khăn. Và Quý học bổng Thắp sáng niềm tin đã mang lại niềm hạnh phúc bất ngờ: em được nhận học bổng toàn phần do Quý trao tặng. Quý đã mang đến cho em một con người mới – tự tin hơn và biết yêu thương nhiều hơn. Quý không những giúp em tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình mà còn giúp em nhận ra một điều mà bấy lâu nay em đã cố phủ nhận nó: Vẫn còn rất nhiều người tốt ở quanh ta!”



Lý Lão Lờ - ĐHKHXH&NV – ĐHQG HN

“Số phận đã cướp đi của em đôi bàn tay và người Mẹ yêu quý. Em lớn lên cùng với Cha với cuộc sống du canh du cư nên gặp vô vàn khó khăn. Nhưng dù khó khăn thế nào thì ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học để thay đổi cuộc đời của em vẫn chưa bao giờ tắt. Khi cuộc sống trần trụi và nghiệt ngã tưởng chừng đã làm em từ bỏ ước mơ của mình thì sự xuất hiện của Quý học bổng Thắp sáng niềm tin như một tia sáng xua đi màn đêm tăm tối. Và cuộc đời em đã bước sang 1 trang mới. Cảm ơn Quý học bổng TSNT đã chấp cánh ước mơ cho em, đã cho em vượt qua sự tự ti của bản thân và thấy yêu cuộc đời hơn!”

Nguyễn Duy Phương - ĐH Y Dược Cần Thơ

“Em sinh ra trong một gia đình nghèo, cuộc sống gắn liền với nỗi khó khăn, gian khổ, niềm vui thì rất ngắn ngủi và nỗi buồn nhiều không kể xiết. Cha mẹ phải làm mướn suốt ngày để nuôi sáu chị em đi học. Có những lúc tưởng không thể vượt qua nỗi khó khăn này, nhiều lần em định nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ cha mẹ nhưng với sự động viên của gia đình em đã tiếp tục đi học. Em cố gắng học để tương lai của mình sẽ khác với cha mẹ, sẽ không còn những ngày phải lo từng lon gạo... Quý học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã giúp em tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, là người bạn tiếp sức em đến trường khi em vừa gục ngã, là một ngọn lửa thắp sáng trong lòng em giúp em có thêm nghị lực để vượt qua gian khó. Một niềm tin đáng quý biết bao! Em mong ước mình sẽ trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mọi người, nhất là những người nghèo, giúp họ vượt qua nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn.”



Trần Thanh Liêm - Đại Học Bách Khoa TP HCM

“Đúng như tên gọi của nó “Thắp Sáng Niềm Tin - Light Your Hope” Quý học bổng ra đời đã thắp sáng niềm tin cho cả một tương lai tươi sáng của những sinh viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự ra đời của Quý đã giúp cho rất nhiều sinh viên học giỏi, khao khát được học và cống hiến sức mình cho quê hương đất nước; thoát khỏi nỗi lo vật chất, nỗi lo học phí, gánh nặng gia đình và nhóm lên ngọn lửa hi vọng cho các bạn trong tương lai. Điển hình như em - một sinh viên nghèo ngày ngày phải làm nhiều việc để kiếm tiền đi học như bán vé số, bán hoa sen, bán bánh, bán rau... Công việc tốt nhất mà em từng làm là gia sư. Trước đây, nỗi lo lắng hàng ngày của em là làm thế nào để có tiền đi học Đại Học? Làm thế nào để có tiền chữa bệnh cho mẹ? Làm thế nào để học tốt khi vừa đi làm vừa đi học? Làm thế nào để mai này có một công việc ổn định? Làm thế nào để mình có thể rèn luyện những kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sinh hoạt đội nhóm, kỹ năng thuyết trình? Và rồi nỗi lo đó đã in sâu trong tâm trí em suốt quãng thời gian dài cho tới khi em trở thành thành viên của đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin...”

“Chung tay Thắp sáng Niềm tin!”



Với mong muốn góp sức cùng toàn xã hội và mỗi ngày một hiệu quả hơn trong các hoạt động khuyến học, khuyến tài, chúng tôi quyết tâm xây dựng, phát triển Quỹ ngày một lớn mạnh, đa dạng các hoạt động quyên góp để có thêm nhiều học sinh, sinh viên được giúp đỡ; và tiếp tục xây dựng **CỘNG ĐỒNG THẮP SÁNG NIỀM TIN** vững mạnh, giúp các em trang bị kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng sống. Vì mục đích cao cả đó, nguyện vọng của chúng tôi muốn kêu gọi tất cả những tấm lòng hảo tâm, những tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đến sự nghiệp trồng người, hãy chung tay góp sức cùng với chúng tôi vì một ngày mai cho tất cả chúng ta. Tấm lòng của quý vị là quà tặng vô giá cho tương lai.

Trân trọng cảm ơn!

BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ

Sáng lập viên



Đơn vị Bảo trợ và Tài trợ



Mọi thông tin chi tiết về Quỹ, Quý vị tham khảo trên trang web: www.thapsangniemtin.vn

Đóng góp ủng hộ cho Quỹ xin gửi về:

Số tài khoản: 0011.003.999.524 (VND) * 0011.373.999.525 (USD)

Tên tài khoản: Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin (Light Your Hope Scholarship Foundation)

Địa chỉ: 22 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Ngân hàng: Sở giao dịch Vietcombank